
 
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจำปีพุทธศักราช 2567 
วันพุธที ่10 มกราคม 2567 

ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา  
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 
เวลา 10.30 น. 

 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที ่หนึ ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 กระทู้ถามสดของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ 
ในพ้ืนที่เขตลาดกระบัง 
 - ที่ประชุมรับทราบ 

 
2. รับรองรายงานการประชุมสภา 

รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) 
ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันพุธที่ 12 เมษายน ๒๕๖๖ 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
3. กระทู้ถาม 

กระทู้ถามสดของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ 
ในพ้ืนที่เขตลาดกระบัง 

- นายชั ชชาติ  สิ ทธิ พั นธุ์  ผู้ ว่ าราชการกรุ งเทพมหานคร และนายจักกพันธุ์  ผิ วงาม 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 
4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว    

รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาความคุ้มค่าในการซ่อมแซมไฟฟ้า  
ส่องสว่างและแนวทางในการดำเนินการติดตั้ง 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพ่ือมอบให้
ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 
 
 

5. เรื่องท่ีเสนอใหม…่ 
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5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติด้วยวาจาของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครหามาตรการ

ควบคุมให้การประปานครหลวงและการไฟฟ้านครหลวงที่มาเจาะและขุดถนนสาธารณะของกรุงเทพมหานครให้
อยู่ในสภาพเดิมตามมาตรฐานการทำถนน (เลื่อนจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2567) 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
5.2 ญัตติของนายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ 

วิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานคร 
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา 

ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
 

6. ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระที่เหลือไปพิจารณาในการประชุม
สภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป ดังนี้ 

6.1 ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ด้านจิตเวชให้ครอบคลุมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 

6.2 ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการให้บริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภั ย ในสถานพยาบาลสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

6.3 ญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพ่ิมความเข้มงวด
ในมาตรการป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของศาสนสถาน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(เลื่อนจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2567) 

  
7. เรื่องอ่ืน ๆ 

7.1 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในพ้ืนที่เสี่ยง 
พ้ืนที่เฝ้าระวัง และพ้ืนที่ชายขอบของกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 15 มกราคม 2567) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 14 เมษายน 2567 

7.2 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ขอขยาย
เวลาการศึกษา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบกำหนด 
(วันที่ 13 มกราคม 2567) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 12 เมษายน 2567 
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6.3 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการใช้กัญชาหรือกัญชงบริเวณใกล้สถานที่
เปราะบาง ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับแต่วันครบกำหนด  
(วันที่ 9 มกราคม 2567) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 8 เมษายน 2567 

 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 

 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จดัทำ  


